

LỜI SỐNG

Tháng 07.2011

"Này đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa" (Dt 10,9)

Câu Kinh Thánh này trích từ Thánh Vịnh 40 (Tv 40,8). Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ghi lời này từ miệng Con Chúa nói với Chúa Cha. Ngài muốn nói lên rằng: vì yêu thương, Con Chúa đã thành người để vâng theo thánh ý Chúa Cha mà thực hiện công cuộc cứu rỗi. Trong nguyên đoạn Kinh Thánh nơi có câu này, tác giả muốn diễn đạt rằng cuộc hy tế của Chúa Giêsu thì vô cùng hoàn hảo hơn của lễ hy tế trong Cựu Ước. Thời xưa, người ta hiến dâng súc vật hoặc của lễ khác. Với Chúa Giêsu thì khác: trong suốt cuộc đời ở trần gian, vì một tình thương vô bờ bến Người đã hiến dâng ý riêng của Ngài, hiến dâng chính bản thân Người cho Chúa Cha.

"Này đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa"

Lời Kinh Thánh này đặt vào tay chúng ta một chìa khóa để hiểu thấu cuộc đời của Chúa Giêsu từ bên trong. Lời này mở cho chúng ta thấy sợi dây điều khiển xuyên qua mọi giai đoạn trong cuộc đời Người: tuổi ấu thơ, thời ẩn dật, những cuộc cám dỗ, những quyết định, cuộc đời công khai và sau cùng cái chết trên thánh giá. Trong mọi giây phút, trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu chỉ quan tâm đến một điều: thi hành thánh ý của Chúa Cha một cách tận gốc. Người không hề làm một điều gì nghịch lại với thánh ý Chúa Cha. Những đề nghị dù hấp dẫn đến đâu, mà không phù hợp với thánh ý Chúa Cha, thì Người luôn khước từ.

"Này đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa"

Qua cả cuộc sống, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều này: Điều quan trọng hơn cả cho chúng ta không phải là làm theo ý riêng mình, nhưng thi hành ý của Chúa Cha. Chúng ta

phải đủ khả năng nói "Không" với bản thân mình, để có thể nói "Xin vâng" với Chúa Cha. Lòng kính mến Chúa chân thành không hề ở nhiều lời hay, ý đẹp hoặc tâm tình tốt. Nhưng lòng kính mến Chúa được thể hiện khi chúng ta thực tâm vâng theo điều răn Chúa dạy. Của hy lễ ca ngợi mà Chúa chờ đợi nơi chúng ta là: triu mến hiến dâng cho Chúa điều sâu xa nhất trong tâm hồn, điều mà chúng ta gắn bó hơn cả, điều đó chính là ý riêng của chúng ta.

"Này đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa"

Vậy, làm sao thực hành Lời Sống tháng này? Đây là một trong những lời bộc lộ rõ tính cách ngược dòng của Phúc âm, ngược lại những khuynh hướng đã mọc rễ trong con người chúng ta: muốn hành động theo ý riêng mình, chịu theo bản năng, chịu theo tình cảm. Lời Sống này cũng đối nghịch lại con người ngày nay.

Trong thời đại chúng ta đang sống, người ta tôn sùng cái tôi, đề cao sự độc lập của nhân vị, coi tự do như một mục đích tự nó, cho việc thành người là do tự mình, và xem sự thỏa mãn dục vọng là bí quyết mang lại hạnh phúc và là tiêu chuẩn để lựa chọn. Nhưng rồi chúng ta cũng nhìn thấy được những hậu quả tai hại do khuynh hướng sống này mang lại. Thái độ sống của Chúa Giêsu đối nghịch lại lối sống tìm theo ý riêng mình, nhưng hoàn toàn hướng về việc thi hành ý của Chúa Cha, mang lại những hiệu quả tuyệt diệu mà Chúa hứa ban.

Vậy, chúng ta hãy cố gắng thực hành Lời Sống tháng này bằng cách quyết tâm theo ý của Chúa Cha. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy xem ý Chúa Cha là nguyên tắc và động lực cho cả cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ dẫn thân vào cuộc phiêu lưu thần linh và chúng ta sẽ biết ơn Chúa vô cùng. Chúng ta sẽ nên thánh trên con đường này và sẽ chiếu tỏa được tình thương của Thiên Chúa nơi nhiều tâm hồn.

Chiara Lubich